



ผ่านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สง.ก.ตร.

โทร. ๐-๒๒๐๕-๓๗๕๒

ที่ ๐๐๑๒.๑๔/ ๗๒๑

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติ ก.ตร.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผบช.สภพ.)

ด้วยในการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อ ๒๗ ก.ย.๒๕๖๑ ที่ประชุม ได้พิจารณาและมีมติเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ดังนี้

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๑ ทบทวนมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑ วาระที่ ๔ เรื่องที่ ๔ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับ บก.ถวาย ความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ บช.ก. ตามที่ ตร.เสนอ ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ รอง ผบก. จำนวน ๙ ตำแหน่ง และ ผกก. จำนวน ๙ ตำแหน่ง จาก “ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม” เป็น “ทำหน้าที่บริหารงานป้องกันปราบปราม” กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

๒. เปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บังคับของตำแหน่ง จากที่อนุมัติไว้เดิม คือ “ทั้งนี้ ให้การกำหนดตำแหน่งมีผลใช้บังคับเมื่อ ก.ตร. มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและ ก.ต.ช. เห็นชอบการกำหนดจำนวนตำแหน่ง แต่ไม่ก่อนวันที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งส่งแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และไม่ก่อนวันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และประกาศ ตร.เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจ การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีผลใช้บังคับ” เป็น “ทั้งนี้ ให้การกำหนดตำแหน่งมีผลใช้บังคับเมื่อ ก.ตร. มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่ง และ ก.ต.ช. เห็นชอบการกำหนดจำนวนตำแหน่ง และในวันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และประกาศ ตร.เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีผลใช้บังคับ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมให้การรับรองมติในเรื่องนี้ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.



(นิทัศน์ ลิมศิริพันธ์)

รอง ผบช.สตม.รรท.ผบช.สง.ก.ตร./

เลขานุการ ก.ตร.